

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุมเวลาประมาณ ๑๐.๑๒ น.

โดยท่านสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานผู้แทนราษฎรขึ้นบัลลังก์ และอนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ผ่าให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขต่อไป โดยใช้เวลาอภิปรายปรึกษาหารือประมาณ ๑ ชั่วโมง

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยเริ่มจากกระทู้ถามสดซึ่งถูกบรรจุในระเบียบวาระจำนวน ๔ กระทู้ ดังนี้

กระทู้ถามสด เรื่องปัญหาการก่อสร้างสนามบางกอกฟุตบอลอารีน่า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตั้งถามโดย ส.ส.ณัฐ บรรทัดฐาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากรัฐมนตรีที่จะมาตอบชี้แจงติดภารกิจไม่สามารถมาตอบชี้แจงได้ จึงขอเลื่อนการถามตอบกระทู้สดดังกล่าวไปในการประชุมคราวหน้าในช่วงเปิดสมัยสามัญนิติบัญญัติ

กระทู้ถามสด เรื่องโครงการสร้างเขื่อนเรียงหิน พนังกันน้ำแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย ตั้งถามโดย ส.ส.สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสุโขทัย โดยกล่าวว่า จากการที่หน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนเรียงหิน พนังกันน้ำแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม แต่จากการที่เกิดฝนตกหนักที่ผ่านมามีปริมาณน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกระแสน้ำกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำและเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดสุโขทัย ทำให้พ่อค้า นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว และราษฎรในหลายชุมชนได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนยังไม่มีแผนงานโครงการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างถาวร และขณะนี้ทางจังหวัดสุโขทัยกำลังประสบปัญหาภัยแล้งอีกด้วย ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นปัญหาที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด

จากนั้น รมต.ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาตอบชี้แจง กล่าวว่า ได้เคยลงไปดูพื้นที่แล้ว และได้ทราบสาเหตุที่เขื่อนริมตลิ่งพังเนื่องจากช่วงเกิดอุทกภัยน้ำกัดเซาะชายฝั่งจนเป็นโพรงประกอบกับเทศบาลเมืองสุโขทัย ขุดท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำไหลเอ่อขึ้นมา ส่วนการแก้ไขปัญหานี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแล้ว โดยได้สำรวจออกแบบเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งแล้ว และได้วางแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วย โดยได้ประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองในการวางแผนดังกล่าว และได้จัดงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ด้วย

กระทู้ถามสด เรื่องความเดือดร้อนของพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตั้งถามโดย ส.ส.พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนากุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งถามไว้ ๒ ประเด็น คือ

๑. แนวทางในการแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทั้งระยะสั้นและระยะยาว การบรรจุให้พยาบาลเป็นข้าราชการ

๒. การบริหารอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

จากนั้น รมต.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวทั่วความว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ รัฐมีนโยบายในการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้เกิดผลกระทบต่อบุคลากรซึ่งเป็นข้าราชการมาโดยตลอด โดยไม่มีการขยายอัตรากำลังที่เป็นข้าราชการ โดยรัฐบาลต้องใช้เงินนอกงบประมาณมาอุดหนุนข้าราชการ แต่รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยในปี ๒๕๕๕ จะเร่งบรรจุพยาบาลให้เป็นข้าราชการไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ อัตรา และจะจ้างงานพนักงานสาธารณสุขขยายเป็น ๕ ปี และปรับฐานเงินเดือนให้เป็น ๑๒๐% ของเงินเดือนเดิมและเพิ่มสวัสดิการต่างๆ ให้อัตรา ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น ขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดโดยจะแยกออกจาก ก.พ. ซึ่งกำลังยกร่างกฎหมายมารองรับแนวทางดังกล่าว

กระทรวงสาธารณสุข เรื่องทำที่ของรัฐบาลไทยต่อปัญหาความมั่นคงในภูมิภาค ตั้งถามโดย ส.ส.องอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการเคลื่อนไหวของประเทศมหาอำนาจและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคโดยรวมซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และได้ตั้งถามเกี่ยวกับแถลงการณ์ร่วมระหว่างไทย-สหรัฐ

จากนั้น รมต. ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี้ ได้ชี้แจงว่า แถลงการณ์ร่วมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อความสัมพันธ์อันดีของทั้ง ๒ ประเทศ โดยสารประโยชน์ที่จะได้รับคือความเป็นพันธมิตรในการฝึกร่วมความร่วมมือในการป้องกันประเทศและการบรรเทาภัยพิบัติ ส่วนการที่รัฐบาลแถลงข่าวร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ภูมิภาคแปซิฟิกหรือ TPP นั้น เพื่อกระชับความร่วมมือของทั้ง ๒ ประเทศ ระหว่างไทย-สหรัฐ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนไทยและอาเซียน ซึ่งขั้นตอนต่างๆ จะต้องกระทำโดยเปิดเผย ทั้งนี้ รมช.กระทรวงพาณิชย์ได้พูดถึงขั้นตอนต่างๆ ที่ไทยจะต้องดำเนินการต่อไป ซึ่งจะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ส่วนการวางตัวหรือทำที่ของประเทศไทยต่อมหาอำนาจทั้ง ๒ ประเทศนั้น ไทยจะวางตัวเป็นกลางเพื่อผลประโยชน์ของไทย

เมื่อจบกระทู้ถามสดแล้วได้เข้าสู่วาระกระทู้ถามทั่วไปดังนี้

กระทู้ถามทั่วไปเรื่อง การพัฒนาโรงพยาบาลเมืองสงขลาให้เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอเมืองสงขลา ตั้งถามโดย ส.ส.เจือ ราชสีห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดสงขลาได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ไปตั้งอยู่ที่ตำบลพะวง ซึ่งห่างจากตัวเมืองสงขลา การสัญจรไปมาลำบากเพราะการจราจรติดขัดมาก โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถานที่โรงพยาบาลสงขลาเดิมได้รับการพัฒนาจากศูนย์บริการทางสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลเมืองสงขลาตามลำดับแต่ก็ไม่สามารถรองรับการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขของประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาจำนวน ๘๐,๐๐๐ คนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากศักยภาพของโรงพยาบาลเมืองสงขลาในปัจจุบันเทียบไม่ได้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอที่มีประชากรมากถึง ๘๐,๐๐๐ คน อีกทั้งโรงพยาบาลเมืองสงขลาในปัจจุบันยังขาดแคลนแพทย์ประจำและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย แม้สามารถให้บริการประชาชนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเฉพาะผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่ประสงค์เข้ารับบริการนอกเวลาราชการ ประกอบกับการเดินทาง

จากตัวเมืองสงขลามายังโรงพยาบาลจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ไกลต้องใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานเพราะการจราจรติดขัดมาก อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยถึงชีวิตได้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนมากจึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเมืองสงขลาเดิมให้เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอเมืองสงขลา เพื่อให้บริการการรักษาได้กว้างขวางขึ้น เพราะจะทำให้มีแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระให้บริการรักษาของโรงพยาบาลจังหวัดสงขลาหรือไม่ประการใด ถ้าจะพัฒนาจะอย่างไร งบประมาณเท่าใด ปีงบประมาณใด ขอทราบรายละเอียด

๒. หากรัฐบาลไม่มีนโยบายจะพัฒนาโรงพยาบาลเมืองสงขลา รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการบรรเทาความเดือนร้อนจากการที่ประชาชนในตัวเมืองจังหวัดสงขลาจะต้องเดินทางไปยังสถานที่แห่งใหม่ของโรงพยาบาลซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองหรือไม่ ประการใด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขอทราบรายละเอียด

จากนั้น รมต. ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.กระทรวงสาธารณสุข ได้ตอบชี้แจงว่ากระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีแผนในการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองสงขลาให้เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอเมืองสงขลา แต่มีแผนในการใช้โรงพยาบาลทั่วไปในการเป็นแม่ข่ายให้กับศูนย์บริการทางการแพทย์ ทั้งนี้ในอำเภอเมืองสงขลามีสถานบริการสาธารณสุขสูงกว่า ๖ ศูนย์ และมีแพทย์ประจำศูนย์ เพื่อลดความแออัดซึ่งคนไข้ที่จะเข้ามาใช้บริการ และมีความสะดวกในการส่งต่อคนไข้

กระทู้ถามทั่วไป เรื่องการดำเนินการโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรของรัฐบาล ตั้งถามโดย ส.ส. เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดเลย โดยกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา และมีนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินโครงการบัตรเครดิตเกษตรกร (บัตรสินเชื่อเกษตรกร) ในปีแรก เพื่อให้เกษตรกรสามารถรับบริการสินเชื่อด้วยความสะดวก รวดเร็ว ผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่มีวงเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่จำเป็นได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น โดยรัฐบาลได้นำร่องให้สิทธิ์แก่เกษตรกรชาวนาเป็นกลุ่มแรกในพื้นที่ ๕ จังหวัด จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลได้ดำเนินการโครงการบัตรเครดิตเกษตรกร (บัตรสินเชื่อเกษตรกร) แล้วอย่างไรขอทราบรายละเอียด

๒. รัฐบาลจะสามารถดำเนินการขยายโครงการบัตรเครดิตเกษตรกร (บัตรสินเชื่อเกษตรกร) ให้ครอบคลุมถึงเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูก เพาะปลูกข้าวโพด ยางพาราและมันสำปะหลังในทุกพื้นที่ได้เมื่อใดอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๓. รัฐบาลมีแนวทางในการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเกษตรกร (บัตรสินเชื่อเกษตรกร) อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

รมต.ธนศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.กระทรวงการคลัง ได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการใหม่จึงยังไม่แพร่หลาย ขณะเดียวกัน ธกส. ได้จัดตั้งศูนย์ให้ความรู้แล้ว ในปี ๒๕๕๖ คาดว่าจะมอบบัตรให้แก่เกษตรกร ชาวนา ประมาณ ๒ ล้านใบ ในปี ๒๕๕๗ คาดว่าจะมอบบัตรให้แก่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ประมาณ ๒ ล้านใบ ส่วนการจูงใจร้านค้าให้เข้าร่วมโครงการนั้น รมต.ยอมรับว่ามีความล่าช้า แต่จะพยายามเร่งรัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร้านค้าเข้าร่วมโครงการมากขึ้น

กระทู้ถามทั่วไป เรื่องแนวทางการตั้งค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งถามโดย ส.ส. มนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดนครพนม สำหรับกระทู้ถามเรื่องนี้ถูกเลื่อนออกไปก่อน

กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การแก้ไขปัญหาย้ายแล้งซ้ำซาก ซึ่งถามโดย ส.ส. พิษณุ หัตถสงเคราะห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยกล่าวว่า ด้วยปัจจุบันจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดได้เกิดภาวะวิกฤตฝนทิ้งช่วง ทำให้พืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรเพาะปลูกไว้แล้วยืนต้นตาย สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้แก่ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอันมาก จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลจะมีมาตรการในการเยียวยาและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งซ้ำซากให้แก่ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

รมต. ยุคล ลี้มแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ เพื่อใช้สำหรับภาคเกษตรกรรม ภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งโครงการสูบน้ำขนาดเล็ก โครงการแก้มลิง ซึ่งกรมชลประทานมีแผนเตรียมการสำหรับแก้ปัญหาย้ายแล้งให้กับจังหวัดหนองบัวลำภูแล้ว รวมถึงหลักเกณฑ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

เมื่อจบวาระกระทู้ถามทั่วไปแล้ว เข้าสู่วาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

รับทราบผลการดำเนินการตามญัตติด่วน เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีเหตุระเบิดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และก่อนที่ที่ประชุมจะได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ได้มีสมาชิกอภิปรายท้วงติงว่ารายงานดังกล่าวไม่สมบูรณ์โดยผลการดำเนินการของรัฐบาลไม่มีความชัดเจน จากนั้นมีสมาชิกฝ่ายค้านและรัฐบาลอภิปรายโต้ตอบกัน และมีผู้เสนอนับองค์ประชุม อย่างไรก็ตาม ประธานได้สั่งปิดประชุมก่อนที่จะดำเนินการนับองค์ประชุมในเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ นาฬิกา